

ชื่อเรื่อง	: การศึกษาการอภิบาลอนุชนกะเหรี่ยงแบ็บติสท์ที่อยู่ หอพักคริสเตียนและหอพักทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้จัดทำ	: นาย รักชาติ ถนอมพนา
หลักสูตร	: ประกาศนียบัตรครุศาสตร์ศาสตร สาขาครุศาสตร์ศาสตร (แผน ข) มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	: ศาสตราจารย์ ดร. ชุติพรรณ ศรีสุนทร
วันที่อนุมัติผลงาน	:
จำนวน	: 72
คำสำคัญ	: การอภิบาล, อนุชน

บทคัดย่อ

การศึกษาการอภิบาลอนุชนกะเหรี่ยงแบ็บติสท์ที่อยู่หอพักคริสเตียนและหอพักทั่วไปในจังหวัดเพื่อศึกษาอนุชนที่เข้ามาศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวัติภูมิหลังความเป็นมาพื้นฐานและความสำคัญของปัญหาของอนุชนกะเหรี่ยงแบ็บติสท์(ภาคที่19)สภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อศึกษาการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่อยู่ในหอพักคริสเตียนและหอพักทั่วไปในเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาหาแนวทางในการอภิบาลอนุชนกะเหรี่ยงแบ็บติสท์ที่เข้ามาศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนำผลการศึกษาวิจัยเป็นข้อมูลนำเสนอต่อพันธกิจอนุชนและคริสตจักรท้องถิ่น โดยนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในบริบทของคริสตจักรท้องถิ่นตนเองผู้ทำการศึกษาได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 5 บทดังต่อไปนี้

บทที่1 เป็นการนำเสนอถึงข้อมูลเหตุผลของการศึกษา วัตถุประสงค์ ความสำคัญเบื้องต้นหลังความเป็นมาของชนเผ่ากะเหรี่ยงประวัติ คำศัพท์เฉพาะ ขอบเขตของการศึกษา ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในการอภิบาลอนุชนกะเหรี่ยงแบ็บติสท์ที่อยู่ในเชียงใหม่

บทที่ 2 เป็นความหมายความเป็นมาของหอพัก กฎหอพักการ บริหารงานหอพัก ความหมายของการอภิบาลและความสำคัญของการอภิบาลตลอดจนเอกสารทั่วไปที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์กับการอภิบาลอนุชนกะเหรี่ยงแบ็บติสต์ที่อยู่ในเชียงใหม่

บทที่ 3 เป็นวิธีการดำเนินการศึกษาวิจัยโดยเข้าสู่ภาคสนามในการเก็บข้อมูล ออกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้นำคริสตจักรท้องถิ่นและผู้ปกครองนักศึกษาและจากตัวของนักศึกษาเองที่เข้ามาศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ในหอพักคริสเตียนจำนวน 50 คน และนักศึกษาที่เข้าหอพักทั่วไปที่อยู่ในบริเวณมหาลัยจำนวน 50 คน เมื่อได้รวบรวมข้อมูลจากดังกล่าวมาแล้ว จัดทำสถิติเพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ในการอภิบาลต่อไป

บทที่ 4 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์จากการเก็บข้อมูลสถิติซึ่งได้จากผู้นำคริสตจักรท้องถิ่น ผู้ปกครองของนักศึกษาและจากนักศึกษาแล้วนำไปสู่วิธีการการอภิบาลอนุชนกะเหรี่ยงแบ็บติสต์ที่อยู่ในเชียงใหม่โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักของพระวจนะซึ่งมีความเกี่ยวข้องของการอภิบาลอนุชนใน ยอห์น 10:1-21 เป็นการนำมาวิเคราะห์บริบทของพระธรรมยอห์นและนำมาประยุกต์ใช้กับบริบทของการอภิบาลอนุชนกะเหรี่ยงแบ็บติสต์ที่อยู่ในเชียงใหม่

บทที่ 5 บทสรุปและผลจากการศึกษาในการอภิบาลอนุชนกะเหรี่ยงแบ็บติสต์ที่อยู่ในเชียงใหม่เพื่อจะเป็นประโยชน์ในพันธกิจในการอภิบาลอนุชนโดยเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา การสนับสนุนการทำพันธกิจตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่มีการจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างชีวิตทั้งด้าน ร่างกายและจิตวิญญาณโดยการร่วมมือจากคริสตจักรทุกภาคส่วน ผู้นำคริสตจักรท้องถิ่น ผู้ปกครองนักศึกษา คณะกรรมการอนุชนและตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ในการ ทำพันธกิจการอภิบาลอนุชนกะเหรี่ยงแบ็บติสต์ที่อยู่ในเชียงใหม่ต่อไป